
 

 

Thông điệp năm mới từ Chủ tịch AIGA 

 

Các thành viên thân mến, 

 

Nhân dịp năm mới, tôi chia sẻ thông điệp đầu tiên của tôi về năm 2024. Trong năm qua, chúng 
ta – những thành viên của AIGA đã làm rất tốt trong việc cải thiện đáng kể an toàn trong vận 
chuyển sản phẩm và các lĩnh vực nghề nghiệp khác. Nhìn chung, chúng ta đã giảm được PVAS 
nghiêm trọng cao, lật xe và chấn thương. Chúng ta cũng đã tránh được mọi sự cố lớn trong các 
quá trình. Những thành tựu này không thể dễ dàng đạt được, vì đại dịch đã ảnh hưởng đến tất 
cả các tổ chức và doanh nghiệp của chúng ta trong gần 3 năm qua. Chúng ta chỉ có thể đạt được 
những kết quả xuất sắc này thông qua cam kết cá nhân và vì sự an toàn của bạn. 

 

Vì vậy, xin cho phép tôi gửi lời "Cảm ơn" sâu sắc đến tất cả các thành viên AIGA. Thông qua sự 
đóng góp một cách tình nguyện của bạn, chúng ta đã cố gắng duy trì hoạt động và chung tay với 
tư cách là một hiệp hội, cho dù đó là thông qua các cuộc trao đổi trực tuyến hay các cuộc họp 
trực tiếp. 

 

Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng ngành công nghiệp khí công nghiệp ở châu Á có vị trí tốt 
để tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, tương lai của hydro trong vận chuyển và năng lượng sạch là 
rất tươi sáng. Tất cả chúng ta hãy tập trung vào việc duy trì và cải thiện kết quả tốt của mình và 
tận dụng những cải tiến mới trong các công cụ kỹ thuật số và Al để đẩy nhanh tiến độ hướng tới 
Không có Sự cố và Tai nạn. 

 

Cảm ơn bạn một lần nữa vì sự hỗ trợ của bạn. Tôi chúc tất cả các bạn một năm mới mạnh khỏe 
và thịnh vượng. 
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